
 
 

 
1 .Fundur haldinn í fjarfundi 25.mars klukkan 17:00  

Mættir eru: Bragi, Siggi, Sigga, Borgar Páll, Rakel og Bjarni. 

 

1. Sambandsstjóri setur fundinn klukkan 17:10 

 

2. Sambandsþing UMSB  

a. Tillögur eftir þingið - Siggi fór yfir allar tillögu og ræddi stuttlega. 

b. Stjórn óskar eftir tilnefningum frá deildum um fulltrúa í nefnd um sameiningu 

félaga. 

c. Siggi ætlar að taka saman tölur um nýtingu á íþróttamannvirkjum til þess að hægt 

sé að meta hvort hægt sé að nýta betur mannvirkin. 

 

3. Covid -19 faraldurinn - ekkert íþróttastarf í gangi. Umræða skapaðist um hvað skuli gera 

t.d varðandi æfingagjöld.  

 

4. Landsmót UMFÍ 50+ - bíða bara með umræðu um þetta þangað til um miðjan apríl.  

 

5. Ný heimasíða UMSB - Siggi sýndi okkur nýju síðuna og fór yfir helstu kosti og það sem er 

framundan. 

 

6. Starfsmannamál - Sigga Dóra á leið í fæðingarorlof, hvernig verður hennar staða leyst? 

Siggi mun skoða hvaða leið er réttust í því, þarf að hafa hraðann á. 

 

7. Félag í dvala - Dansíþróttafélag Borgarfjarðar komið í dvala, engin starfsemi í gangi. 

 

 

8. Önnur mál - Sigga nefndi hvort UMSB ætti að skoða hvort nýta ætti úrræði um 50% 

starfshlutfall á móti 50% í atvinnuleysistryggingarsjóð. Þetta var rætt en ekkert augljóst í 

stöðunni. 

Aðalfundir félaga verða haldnir með ýmsum hætti og UMSB mun taka tillit til þess. 


